

# Thánh Lễ Bế Mạc Hội Chợ Xuân Tạ Ôn 2025.



Tukwila .Hôm nay Chúa Nhật ngày 02 tháng 02 năm 2025, ngày kết thúc Hội Chợ Tết Ất Tỵ tức Hội Chợ Xuân Tạ Ôn được diễn ra từ chiều thứ Sáu Mồng Ba Tết và suốt ngày thứ Bảy Mồng Bốn Tết. Kết thúc ngày Hội Chợ với Thánh Tạ Ôn do Đức Giám Mục Frank Schuster chủ sự lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật.

## [Xem Hình](#)

Đúng 10 giờ, Ca Đoàn hát Bài Ca Nhập Lễ, nghi đoàn cùng với Đức Giám Mục và quý Cha cung nghinh Thánh Giá tiến lên bàn Thánh.



Mở đầu Thánh Lễ cha chánh xứ giới thiệu và cảm ơn Đức Giám Mục đã ưu ái đến dâng Thánh Lễ Tạ Ôn kết thúc ngày Hội Chợ Xuân Tạ Ôn hôm nay. Đáp từ Đức Giám Mục chúc mừng giáo xứ có được Tân Thánh Đường đẹp là nơi thờ phượng trang nghiêm và chúc mừng năm mới đến mọi người.( tràng pháo tay dài)

Thánh Lễ được bắt đầu vào phần Phụng Vụ Lời Chúa theo Phụng Vụ Chúa Nhật lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh.

Tin Mừng hôm nay Thánh Luca giới thiệu câu chuyện về lời của Ông Simêon nói về Chúa Giêsu khi Simêon gặp Chúa Giêsu trong ngày Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh với đoạn như sau: Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Lê luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa". Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong Luật Chúa, là một đôi chim gáy, hay một cặp bồ câu con.

Và đây ở Giêrusalem, có một người tên là Simêon, là người công chính, kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi chờ niềm ủi an của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng: Ông sẽ không chết, trước khi thấy Đấng Kitô của Chúa. Được Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giêsu đưa Người đến để thi hành cho Người những tục lệ của Lê luật. Ông bồng Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: "Lạy Chúa, giờ đây, Chúa đề cho tôi tớ Chúa ra đi bình an theo như lời Chúa đã phán: vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là Ánh sáng chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa".

[ Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà và nói với Maria mẹ Người rằng: "Đây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ!"

Lúc ấy, cũng có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel.

Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo Luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người. ]

Đức Giám Mục Frank phụ trách giảng lễ. Trong bài giảng ngài nhấn mạnh: "Nhân dịp năm mới hôm nay chúng ta lại mừng lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh. Đức Mẹ đã tuân theo lề luật và dâng con mình trong Đền Thánh. Chúng ta cũng noi gương Đức Mẹ và cùng dâng lên Chúa tâm hồn và thể xác của chúng ta cho Chúa, dâng trọn cuộc sống của chúng ta cho Chúa, cũng như một lòng trung thành theo Chúa. Xin chúc mừng năm mới đến mọi người và xin Chúa luôn nâng đỡ anh chị em trong cuộc sống hằng ngày..."

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, cha chánh xứ đã ân cần cảm ơn Đức Giám Mục và nhấn mạnh là ngài rất là ưu ái quan tâm và thương mến giáo xứ. Hôm nay đặc biệt, sau Thánh Lễ tại giáo xứ ngài cũng phải đến Dâng Thánh Lễ cho một Cộng Đoàn người Hoa nữa. Chúng con cảm ơn Đức Cha với tràng pháo tay dài.

Sau lời cảm ơn của cha chánh xứ, đại diện của Hai Hội Đòng cũng đã tiến lên dâng quà tặng của giáo xứ đến Đức Giám Mục, ngài rất vui mừng đón nhận quà tặng một cách trang trọng:





Đức Giám Mục Ban Phép Lành cuối lễ và Thánh Lễ kết thúc lúc 11 giờ 15. Mọi người chia tay tiến về khu vực Hội Chợ Xuân Tạ Ôn để tham dự các chương trình vui Xuân cho đến lúc Bế mạc Hội Chợ sau phần Xổ Số Vui Xuân Tạ Ôn.

Nguyễn An Quý